

นโยบายการป้องกันยอดคงเหลือติดลบของ Admirals SC Ltd

มีผลตั้งแต่วันที่ 21.02.2023

ระบบการซื้อขายของ Admirals SC Ltd (จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้รับการออกแบบด้วย “การป้องกัน” เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดยอดติดลบเมื่อทำการซื้อขายภายใต้สถานะตลาดปกติ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง Stop out

นอกจากนี้ ตามหลักปฏิบัติทั่วไป ลูกค้าทุกคนสามารถและควรกำหนดความเสี่ยงส่วนบุคคลสำหรับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถช่วยจำกัดการสูญเสียและช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุด

ตัวอย่างเช่นควรกำหนด “Stop Loss”

ส่วนบุคคลที่คำนึงถึงจำนวนเลเวอเรจที่ใช้สำหรับแต่ละสถานะที่เปิดโดยสัมพันธ์กับยอดคงเหลือในบัญชีและขนาดคำสั่งซื้อแต่ละรายการ เพื่อรักษาระดับ “การบริหารความเสี่ยง” เป็นวินัยที่สำคัญในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การใช้กลยุทธ์เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยงเป็นชุดของกฎที่จำเป็นในการปฏิบัติตามเพื่อรักษาความปลอดภัยในการควบคุมเงินทุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดความเป็นไปได้ของยอดคงเหลือติดลบ ตัวอย่างคือ

คำสั่งหยุดขาดทุนที่ลดการสูญเสียสูงสุดหรือหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะขนาดใหญ่ทันทีก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญหรือทันที

หรือการซื้อขายก่อนที่เซสชันการซื้อขายของตราสารจะปิด

ในบางครั้ง การป้องกันข้างต้นอาจล้มเหลว นี่อาจเป็นเพราะเกิด “การกระโดดของราคา” (market gap) เช่น ราคาเปิดปิดระหว่างช่วงสัปดาห์ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมียอดคงเหลือติดลบขณะซื้อขาย หากลูกค้ามียอดคงเหลือติดลบจากกิจกรรมการซื้อขาย ลูกค้าควรแจ้งทีมสนับสนุนของบริษัททางอีเมลไม่เกิน 2 วันทำการหลังจากที่มียอดคงเหลือติดลบ

บริษัทจะเครดิตบัญชีของลูกค้าเท่ากับจำนวนยอดคงเหลือติดลบ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการซื้อขายตามปกติตามนโยบายนี้

จำนวนเงินที่จะได้รับ จะพิจารณาจากการรวมยอดคงเหลือติดลบในบัญชีของลูกค้า

และยอดคงเหลือติดลบดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมการซื้อขายตามปกติโดยไม่ต้องใช้วิธีการซื้อขายที่ผิดกฎหมายใด ๆ

วิธีการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย รวมถึง, ไม่จำกัดเพียง,

การเกิดขึ้นของยอดคงเหลือติดลบกับสถานะที่ทำกำไรที่เปิดในบัญชีอื่นของบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะที่ทำให้ยอดคงเหลือติดลบ

ข้อกำหนดของนโยบายนี้จะต้อง **ไม่ใช่** ในกรณีที่ยอดคงเหลือติดลบอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายของลูกค้า (ตัวอย่างเช่น หนี้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ของ บริษัท)